



TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 37.878.186; Fax: (84-4) 37.878.185

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2015

**THƯ CHÚC MỪNG
NHÂN DỊP KỶ NIỆM 08 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY
(27/11/2007 – 27/11/2015)**

Kính gửi: Tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty
Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 08 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (27/11/2007 - 27/11/2015). Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty, tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, công nhân viên Công ty qua các thời kỳ.

Các đồng chí thân mến!

Cách đây vừa tròn 08 năm, ngày 27/11/2007, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services), một trong những đơn vị thành viên đầu tiên của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, được thành lập, với mục tiêu xây dựng và chuyên nghiệp hóa công tác dịch vụ kỹ thuật bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện trong và ngoài ngành Dầu khí.

Đến nay, qua 08 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, các thế hệ Lãnh đạo, CBCNV Công ty đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách đã xây dựng PV Power Services thành một Công ty có năng lực, uy tín, đã và đang đảm trách tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa các Nhà máy điện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam như Nhà máy khí điện: Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng 1, Nhà máy thủy điện: Hòa Na, Đakdrinh, Nậm Cát... Đồng thời cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn, bảo dưỡng, sửa chữa cho nhiều đối tác khác trong và ngoài ngành Dầu khí.

PV Power Services đã từng bước trở thành một thương hiệu mạnh trong ngành dịch vụ kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện. Đó là thành quả rất đáng tự hào và đáng khích lệ đối với tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty, là sự đóng góp biết bao công lao, sức lực và trí tuệ của các thế hệ Lãnh đạo, CBCNV từ Văn phòng Công ty đến các Chi nhánh PVPS-CM, PVPS-NT, PVPS-HT, PVPS-HCM và PVPS-ĐN - những người đã và đang



chung vai góp sức xây dựng ngôi nhà PV Power Services. Những cống hiến ấy luôn luôn được ghi nhớ, trân trọng, gìn giữ và phát huy.

Tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh, kinh nghiệm và những thành tích đã đạt được trong suốt thời gian qua, tập thể Lãnh đạo và CBCNV Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy, nỗ lực phấn đấu, xây dựng Công ty ngày một phát triển, trở thành một thương hiệu mạnh của ngành Dầu khí, trong nước và quốc tế.

Nhân dịp kỷ niệm 08 năm thành lập Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể lãnh đạo cùng toàn thể CBCVN Công ty đã đạt được, xin chúc toàn thể các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và mong các đồng chí tiếp tục đóng góp sức lực, trí tuệ để xây dựng Công ty ngày càng phát triển.

Thân ái,



PHAN NGỌC HIỀN
Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch Hội đồng quản trị

